



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยกำหนดการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การพิจารณาการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นเพื่อเข้ารับการประเมินด้านผลงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด จำนวน ๔ ราย ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทราบ ดังนี้

๑. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ในครั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและพิจารณาการกลั่นกรองตามเอกสารที่นำเสนอ และข้อเท็จจริง ตามที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้แจ้งและยื่นเอกสารไว้ในการสมัคร หากปรากฏภายหลังพบว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก รายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และตามประกาศรับสมัครให้ถือว่าผู้นั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งแล้ว จะถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

๒. กำหนดการประเมินด้านผลงาน (๕๐ คะแนน)

ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยประเมินจากเอกสารผลงานหรือรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนที่ภาคภูมิใจ

๓. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน

ภายในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ และทางเว็บไซต์ <http://www.nkedu1.go.th/>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอนันต์ พันนึก)

ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

บัญชีรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานองคาย เขต ๑ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานองคาย เขต ๑ จำนวน ๔ ราย

ที่	เลขประจำตัว ผู้สมัคร	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๑๖๕๐๐๑	นางสมฤทัย คັນธิ์	
๒	๑๖๕๐๐๒	นางสาวปัญญรัศมี หงษ์เผือก	
๓	๑๖๕๐๐๓	นางสาวสุรรัตนา บุตรโคตร	
๔	๑๖๕๐๐๔	นางสาวธิดิมาพร บัวลอย	


